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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๔ 

วันพุธที่ ๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมหนองแหวน ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

............................................... 
รายชื่อผู้มาประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

๑. นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง ประธานสภาฯ อุดม พนาพิทักษ์ทอง 
๒. นายแสวง จ าปา รองประธานสภาฯ แสวง จ าปา 
๓. นางวรญา พรไชยเดช เลขาฯ สภาเทศบาล วรญา พรไชยเดช 
๔. นายอัจฉยะ ธ ารงทัศนีย์ สมาชิกสภาเทศบาล อัจฉยะ ธ ารงธัศนีย์ 
๕. นายสมพงษ์ วงค์ธรรม สมาชิกสภาเทศบาล สมพงษ์ วงค์ธรรม 
๖. นายธนทรัพย์ เกเย็น สมาชิกสภาเทศบาล ธนทรัพย์ เกเย็น 
๗. นายยศเชย ไชยเดช สมาชิกสภาเทศบาล ยศเชย ไชยเดช 
๘. นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล สมศักดิ์ พรมมินทร์ 
๙. นายสุค า วินัน สมาชิกสภาเทศบาล สุค า วินัน 

๑0. นางจันทกานต์ น้อยหมอ สมาชิกสภาเทศบาล จันทกานต์ น้อยหมอ 
๑๑. นายอ านวย ก๋าปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล อ านวย ก๋าปัญญา 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายฉัตรชัย ชัยศิริ นายกเทศมนตรีฯ นายฉัตรชัย ชัยศิริ 
๒. นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม รองนายกเทศมนตรีฯ วีรยุทธ วิสุทธิเกษม 
๓. น.ส.พรรณทรา ธรรมวงค์ ที่ปรึกษาฯ พรรณทรา ธรรมวงค์ 
๔. ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง ปลัดเทศบาลฯ กิตติชัย เจริญยิ่ง 
๕. นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์ ผอ.กองคลัง กุหลาบ ขาเลศักดิ์ 
๖. นางดารินทร์ ตารินทร์ หัวหน้าส านักปลัดฯ นางดารินทร์ ตารินทร์ 
๗. น.ส.สุทราทิพย์ บุญมี นักวิชาการศึกษา สุทราทิพย์ บุญมี 
๘. นางสาวฎัชวรรณ   เขื่อนทา จนท.บริหารงานธุรการ ฎัชวรรณ เขื่อนทา 
๙. นายอนนท์ มั่นเหมาะ ตัวแทนผู้สูงอายุฯ อนนท์ มั่นเหมาะ 

๑๐. นายเกรียงศักดิ์ อ าพรไพ ผช.ผรส.หมู่ที่ ๑ เกรียงศักดิ์ อ าพรไพ 
๑๑. นายบุญศรี แสงแก้ว ผช.ปค.หมู่ที่ ๕ บุญศรี แสงแก้ว 
๑๒. นายหลง นามสุข ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ หลง นามสุข 
๑๓. นายจรัลชัย ฤกษ์ใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ จรัลชัย ฤกษ์ใหญ่ 
๑๔. นายอภิวัฒน์ อัครพลเมธา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ อภิวัฒน์ อัครพลเมธา 
๑๕. นายสิปปภาส ส าราญพันธ์ ปธ.ประชาคม หมู่ที่ ๔ สิปปภาส ส าราญพันธ์ 
๑6. นางยุพิน วงค์ธรรม หมู่ที่ 9 ยุพิน วงค์ธรรม 
๑๗. นายนพรัตน์ สงวนศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ นพรัตน์ สงวนศักดิ์ 
๑๘. นายเสาร์ค า ค าเหลือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ เสาร์ค า ค าเหลือง 
๑9. ด.ต.ศรีทอน เวียงโอสถ หน.หน่วยบริการฯ ศรีทอน เวียงโอสถ 

/ ๒0. นายอภิวัฒน์ … 



๒ 
 

๒0. นายชาญยุทธ รุ่งทวีพิทยากุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ชาญยุทธ รุ่งทวีพิทยากุล 
๒๑. นายประเสริฐ สุขเสาร์ ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ประเสริฐ สุขเสาร์ 
๒๒. นางอัมพา ปันยี อ.ส.ม.หมู่ที่ ๘ อัมพา ปันยี 
๒๓. นางมลิวรรณ ลังกาพินธุ์ อ.ส.ม.หมู่ที่ 9 มลิวรรณ ลังกาพินธุ์ 
๒๔. นางบัวค า คุณณาศรี อ.ส.ม.หมู่ที่ 9 บัวค า คุณณาศรี 
๒๕. นางจารี โสภา ปธ.แม่บ้าน หมู่ที่ 9 จารี โสภา 
๒6. นางกมลรัตน์ เซี่ยงหว่อง ปธ.แม่บ้าน หมู่ที่ ๒ กมลรัตน์ เซี่ยงหว่อง 
๒๗. นางบุญมา ก๋าปัญญา ปธ.แม่บ้าน หมู่ที่ ๕ บุญมา ก๋าปัญญา 
๒๘. น.ส.สิริรักษ์ ค าผาย อ.ส.ม. หมู่ที่ ๑ สิริรักษ์ ค าผาย 
๒9. น.ส.สุธาสินี จิระเลิศวัฒนกุล อ.ส.ม. หมู่ที่ ๑ สุธาสินี จิระเลิศวัฒนกุล 
๓0. นายพัลลภ   ภูริวรางกูล วิศวกรโยธา พัลลภ   ภูริวรางกูล 
๓๑. นายไววิทย์ ติวัน นายช่างโยธา ไววิทย์ ติวัน 
๓๒. น.ส.ชนัญชิตา หว่างเชื้อ ผช.จนท.ธุรการ น.ส.ชนัญชิตา หว่างเชื้อ 

ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น. 

นางวรญา  พรไชยเดช 
เลขานุการสภาฯ 

- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม จะได้ด าเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญประธานสภาเทศบาลฯ  จุดธูปเทียนบูชา  พระรัตนตรัย
และขอเชิญรองประธานสภาเทศบาลฯ น าสวดมนต์ไหว้พระพร้อม ๆ กันกับผู้เข้าประชุม 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-  ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒             

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  แจ้งให้เลขาสภาฯ  อ่านบันทึกส าเนารายงานการประชุม  ให้ที่ประชุมตามล าดับระเบียบ
วาระ 

นางวรญา  พรไชยเดช 
เลขานุการสภาฯ 

-  (- อ่านบันทึกส าเนารายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา -) 

นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุม ได้ตรวจสอบและมีผู้ใดขอ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข  เพิ่มเติมหรือไม่  

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมามีการแก้ไข   ดังนี้ 
-  เห็นชอบ ๑0 เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   ๐  เสียง  
-  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 
๓.๑ ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๕๕ 

นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า แถลงรายละเอียด ,วงเงินงบประมาณ ต่อที่
ประชุม 

นายฉัตรชัย  ชัยศิร ิ
นายกเทศมนตรีฯ 

-  อ่านแถลงร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายละเอียดวงเงินงบประมาณตามเอกสารแบบ
ขอเสนอญัตติ (เพ่ิมเติม) จ านวน ๑ ชุด ๗๗ หน้า  
 /นายอุดม  พนาพิทักษ์ทอง… 
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นายอุดม  พนาพิทักษ์ทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  สอบถามสมาชิกสภาเทศบาล   มีผู้ใดจะอภิปรายถึงร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ  
หรือไม่ 

นายสมศักดิ์  พรมมินทร ์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  อยากสอบถามประเด็นหน้า ๕0 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ค่าด าเนินงานด้าน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการที่ ๔ ว่าจะมีการฝึกทบทวน ฝึกอบรมและจัด
ทีมกู้ภัยกู้ชีพเพ่ิมเติมหรือไม,่ แผนงานการศึกษา หน้า ๕6 เงินอุดหนุนคณะกรรมการ
กองทุนเวียงพางค าสร้างสรรค์สานฝันเด็กให้เป็นจริง  ซึ่งเข้าใจว่าเป็นทุนการศึกษาของเด็ก 
จะเป็นการขัดกับนโยบายการเรียนฟรี ๑๕ ปี ของรัฐบาลหรือไม่, แผนงานสาธารณสุข 
หน้า ๕๗ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการส่งเสริมและบริการสาธารณสุข เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ข้อที่ ๑๒ โครงการจัดหายาสามัญประจ าบ้าน อยาก
ทราบว่าจัดหายาไปเพื่อใคร กลุ่มใด เพื่อประโยชน์อะไร และให้ อสม.หรืองานใดเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบ, แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้า ๕9 โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีพบประชาชน 
ในการจัดจึงอยากให้เป็นการจัดที่คุ้มค่าและเป็นการเคลื่อนที่ไปพบประชาชนจริงๆ, 
แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 6๕ โครงการรณรงค์การจัดท าบ่อดักไขมัน รักษ์สิ่งแวดล้อม 
เป็นโครงการที่รณรงค์มานานแต่ไม่มีการต่อยอด หากมีการส่งเสริมในจุดนี้ก็สามารถพัฒนา
และท าได้จริง เช่น การท าสาร EM ในการช่วยดับกลิ่นและย่อยสลาย โดยให้ทางงาน
พัฒนาชุมชนจัดให้มีการอบรมในการท าสาร  EM  หรือส่งเสริมในส่วนอื่นๆ ได้, แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า ๗๑  เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ ที่ท่านนายกฯ ขอปรับเพิ่มนั้นต้องเป็นการแปรญัตติ โดยเสนอท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ เพราะในส่วนของสภาฯ สามารถปรัดลดได้แต่ไม่สามารถปรับเพิ่ม
ได,้ หน้า ๗๒ โครงการมัคคุเทศก์น้อยและโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการที่เคยตั้งไว้ แต่ไม่ได้จัดท าโครงการจริง จึงท าให้เงินตก
เป็นเงินสะสม ท าให้การบริหารเงินไม่มีประสิทธิภาพและ แผนงานการเกษตร หน้า ๗๔ 
หมวดค่าวัสดุ ฝากเก่ียวกับค่าอาหารปลาที่หนองแหวนด้วย อีกทั้งต้องการให้มีกังหันน้ าชัย
พัฒนาเพื่อช่วยปรับสภาพน้ าในหนองแหวน เป็นการรักษาสภาพความสมดุลของน้ า เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินต้องการใช้น้ าเทศบาลก็สามารถน้ าท่ีหนองแหวน
ไปช่วยบรรเทาได้ 

นายฉัตรชัย  ชัยศิร ิ
นายกเทศมนตรีฯ 

- ในข้อค าถามแรก ส าหรับผู้ที่เคยผ่านการอบรม ต้องมีการสอบถามผู้ที่เคยอบรมว่า
ต้องการมีการฝึกทบทวนหรือไม่ และต้องท าการฝึกอบรมใหม่เพ่ือเป็นการรองรับทีมกู้ชีพ
กู้ภัยต่อไป ส าหรับเงินอุดหนุนคณะกรรมการกองทุนเวียงพางค าสร้างสรรค์สานฝันเด็กให้
เป็นจริง ของเชิญเจ้าหน้าที่กองการศึกษา อธิบายเพิ่มเติม 

น.ส.สุทราทิพย์  บุญม ี
นักวิชาการศึกษา 

-ทุกๆ ปีจะมีการให้ทุนช่วยเหลือส าหรับเด็กเรียนดี แต่ยากจน เป็นเงินช่วยเหลือในการ
ด ารงชีพทุนละ ๑,000 บาท ซึ่งมีคณะกรรมการสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้าน 
กรรมการหมู่บ้าน ร่วมเป็นคณะกรรมการ ส่วนจะเป็นการขัดกับระเบียบเรียนฟรี ๑๕ ปี 
หรือไม่นั้น ตามมติของคณะกรรมการณ ได้ให้การช่วยเหลือนอกเหนือจากนโยบายการ
เรียนฟรี ๑๕ ปี จะเป็นการช่วยเหลือในด้านการด ารงชีพอ่ืนๆ เช่น ค่าเรียนพิเศษ ค่า
พาหนะในการไปโรงเรียน เป็นต้น ส าหรับเรื่องดังกล่าวขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ซึ่งท่านก็เป็นคณะกรรมการร่วมการพิจารณา 

นายฉัตรชัย  ชัยศิร ิ
นายกเทศมนตรีฯ 

-ฉะนั้น ก็ขอให้อยู่ในการพิจารณาของสมาชิกสภาเทศบาลฯ, ยาสามัญประจ าบ้านต้องเป็น
การประสานงานทาง อสม. เป็นผู้คัดเลือก โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและความ

          /จ าเป็น เนื่องจาก... 
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จ าเป็น เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้สามารถถัวเฉลี่ยกันได้, โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีผม
เองได้รับเสียงประชาชนตามที่สมาชิกได้กล่าวถึง เพราะส่วนมากที่ผ่านมาจะเป็นการจัด
กิจกรรมที่เทศบาลมากกว่า ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ต้องมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมว่า
จะมีวิธีในด าเนินการอย่างไรให้ประชาชนได้รับการบริการและมีส่วนร่วมมากท่ีสุด ส าหรับ
เรื่องบ่อดักไขมันขอเชิญเจ้าหน้าที่กองช่างได้ชี้แจง 

นางดารินทร์  ตารินทร ์
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลฯ 

-ส าหรับโครงการบ่อดักไขมัน ซึ่งปีนี้งานสาธารณสุขได้บูรณาการกับกองช่างในการท าสาร 
EM เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการท าบ่อดักไขมันในครัวเรือนที่กองช่างก าลังด าเนินการอยู่ 
จึงจัดเตรียมท าโครงการฯ ในปีหน้าเพ่ือเป็นประโยชน์และเป็นการกรองน้ าก่อนปล่อยลงสู่
ชุมชน ซึ่งในปีหน้าจะได้ประสานงานกับกองช่างในรูปแบบ/วิธีการต่อไป 

นายพัลลภ  ภูริวรางกูล 
วิศวกรโยธา 

-ปีนี้ได้มีการจัดอบรมการท าบ่อดักไขมันและให้ความรู้แก่ประชาชนและในปีหน้าจะท าการ
ขยายผลมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ท าการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับบ่อดักไขมันด้วย ที่
ได้ด าเนินการไปแล้วที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9 บ้านปุาเหมือดสุขส าราญ 

นายสมศักดิ์  พรมมินทร ์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-ส าหรับการท าบ่อดักไขมันที่ผ่านมา ไม่มีการติดตามผลและขาดความต่อเนื่อง ไม่มีการ
เรียนรู้เพิ่มเติม หากมีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือสร้างกลุ่มการสอนท าสาร EM 
ต้นแบบ และท ากันอย่างจริงจังก็จะส่งผลถึงความยั่งยืนในชุมชนได้  

นายฉัตรชัย  ชัยศิร ิ
นายกเทศมนตรีฯ 

-ผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณสมศักดิ์  พรมมินทร์ จึงขอฝากให้โครงการ
ดังกล่าวกับทางกองช่างว่าด้วย 

นายแสวง  จ าปา 
รองประธานสภาเทศบาลฯ 

-ส าหรับเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ หน้าที่ ๗๑ เนื่องจากในพ้ืนที่ของ
เทศบาลฯ นั้นมีหลากชาติพันธุ์ และการนับถือศาสนาด้วย จึงอยากให้มีการเล็งเห็นและ
สนับสนุนถึงความส าคัญด้วยเช่นกัน  

นายเกรียงศักดิ์ อ าพรไพ 
ผช.ปค.หมู่ที่ ๑ 

-หลังจากท่ีมีการอนุมัติการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑ อยากทราบว่าสามารถแก้ไข
แบบแปลนได้หรือไม่ 

นายพัลลภ  ภูริวรางกูล 
วิศวกรโยธา 

-ในการก่อสร้างดังกล่าว ในด้านโครงสร้างจะเป็นแผ่นส าเร็จรูป และปัจจุบันนี้การก่อสร้าง
ได้ลงมือท าไปแล้ว และได้สิ้นสุดสัญญาจ้างแล้วเช่นกัน ในการออกแบบโครงสร้างก็ได้มีการ
สอบถามชาวบ้านและทุกคนก็มีมติร่วมกันเห็นด้วยกับแบบแปลน และข้ึนอยู่กับ
คณะกรรมการตรวจการจ้างด้วย ในการแก้ไขจึงไม่อาจสามารถท าได้  

ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง 
ปลัดเทศบาลฯ   

- ในกระบวนการให้ความรู้ในวิธีการตรวจการจ้างที่กองช่างได้จัดให้มีการอบรมให้ความที่
ผ่านมาถ้าหากได้เข้าร่วมรับการอบรมก็จะทราบวิธีการดังกล่าว ในกระบวนการตรวจการ
ซื้อการจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้างต้องมีการดูที่แบบแปลน และวิธีการบริหาร
จัดการของหมู่บ้านด้วย เมื่อเข้าสู่วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ หากมีการแก้ไขแบบแปลนหรือการ
แก้ไขสัญญา จะอยู่ในอ านาจของนายกเทศมนตรีแล้วแต่กรณีไป เพราะต้องขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน เกี่ยวกับการคลังในเรื่องระเบียบพัสดุฯ เช่น การถูกปรับของ
ผู้รับเหมา หรือเม่ือพิจารณาแล้วค่าปรับอาจแพงกว่าค่ารับเหมา เป็นต้น 
- ในส่วนต่อมา การเคหะและชุมชุน ซึ่งท่านนายกฯ ได้พูดไปแล้ว เกี่ยวกับไฟกิ่งของหมู่ที่ 6 
ที่ตั้งไว้ ๑00,000 บาท ถ้าหากใช้ไม่ทันในปีงบประมาณก็อาจจะตกเป็นเงินสะสม 
- ในร่างเทศบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จะเห็นได้ว่ามีวงเงินที่เพ่ิมข้ึนมา แต่จะเพ่ิมใน
แผนงานบริหารทั่วไปมากกว่า แต่เมื่อมีการพิจารณาแล้วจะต้องไม่ให้เกินร้อยละ ๔0  
- ส าหรับ อปพร. ทีมกู้ชีพ กู้ภัย EMS ที่ต้องการบริหารจัดการอย่างเป็นอิสระนั้น ส าหรับ
เทศบาลฯ ก็ได้ให้การอบรมหรือการศึกษาดูงาน แต่ขาดการต่อเนื่องไป หากต้องการให้มี

/การฟ้ืนฟูกลุ่ม... 
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การฟ้ืนฟูกลุ่มขึ้นมาต้องเร่งรัดท าหนังสือประสานถึงผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมที่มีประมาณ 
๓00 กว่าคน ให้มีการตอบกลับมาเพ่ือท าการฝึกฝน ทบทวนใหม่อีกครั้ง หรือจะท าการรับ
สมัครใหม่ เป็นต้น 
- ส าหรับเงินสานฝัน ในการประชาสงเคราะห์ ในการพิจารณาเด็กที่ผ่านเกณฑ์ ที่ผ่านมาจะ
เน้นปริมาณ ให้หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านคัดเลือกกันมาเป็นปีต่อปี เป็นการกระจายและล าดับ
ถึงความจ าเป็นจริงๆ ในแต่ละปี และดูในเงื่อนไขว่าเป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ยากจน บิดา 
มารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย เป็นต้น  และมีเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้วย ซึ่งได้ด าเนินการ
จ่ายเงินสงเคราะห์ปีละ ๓ ครอบครัวๆ ละ ๒,000 บาท ปี ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ยัง
ไม่ได้ด าเนินการจึงต้องฝากคณะกรรมการสภาฯ ด าเนินการในการพิจารณาด้วย รวมถึง
การให้เงินยืมหรือเงินกู้เพ่ือความเข้มแข็งของหมู่บ้านด้วย 
- การจัดซื้อยาสามัญประจ าบ้าน ในส่วนงานสาธารณสุข ในการประชุม สปสช. ที่เน้นการ
ท างานเชิงรุก การตรวจเยี่ยม การติดตามของ อสม. การดูผู้สูงอายุ แม้แต่ในส่วนของ
เทศบาลฯ ที่ได้ยื่นขอก าหนดกองสาธารณสุขก็ยังไม่ประสบความส าเร็จ ในส่วนของ 
ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ยังไม่มีใครมาบรรจุ เพื่อจะได้มีการดูแลสุขภาพในเบื้องต้นต่อไป 
- เรื่องความปลอดภัยในอาหารก็ได้มีการอบรมกันไปหลายครั้ง และในส่วนของ อสม. ได้มี
การประสานงานกันและได้แบ่งงานกันตามความถนัดด้วยหรือไม่ และตลาดสดในเขต
เทศบาลของเราซึ่งมีเพียงแห่งเดียวมีการจัดการที่ดีและมีการตรวจสอบสารเบื้องต้นหรือไม่ 
จึงอยากให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องในโครงการดังกล่าวด้วย ส าหรับรถเร่ขายของเข้า
มาในหมู่บ้านมีการติดตามดูแลตรวจสอบด้วยเช่นกัน 
- ประเด็นเรื่องบ่อดักไขมัน ซึ่งได้พูดกันมาหลายรอบแล้ว อยากทราบถึงวิธีการด าเนินการ
ของกองช่างเป็นรูปแบบไหน ในการอบรมการท าบ่อดักไขมันมีการถ่ายภาพไว้หรือไม่ และ
เป็นไปตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารอย่างไร 
- แผนงานการเกษตร เรื่องกังหันชัยพัฒนา ก็จะเก่ียวกับการพัฒนาแหล่งน้ าและปุาไม้ ก็ได้
มีการตั้งงบประมาณไว้แล้ว และดอกพุทธรักษาที่ปลูกไว้สองข้างทางที่บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 
หายไป เนื่องจากมีการท าการปรับหน้าดินแล้วไม่มาแจ้งตามระเบียบ ขอให้ทางกองช่างน า
รูปถ่ายมาประกอบรายงานด้วย รวมถึงโครงการปลูกปุาชุมชน หรือปลูกหญ้าแฝกเหมือน
ศูนย์จักรพันธ์ฯ ที่ปลูกไว้เพ่ือไม่ให้หญ้าอ่ืนขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการสมโภชน์เชียงราย
ครบ ๗๕0 ปี และเรื่องวัสดุการเกษตร การท าอาหารปลา ที่ขาดช่วงไปโดยไม่มีความ
ต่อเนื่อง และเกี่ยวกับงบประมาณการพัฒนาแหล่งน้ า ซึ่งอยากให้หนองแหวนเป็นโครงการ
น าร่องท่ีดี เช่น ตัวอย่างที่อ่ืนมีเครื่องกดอาหารปลาอัตโนมัติ เป็นต้น จึงอยากให้มีการ
จัดหารูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ าให้เหมาะสมกับงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ด.ต.ศรีทอน  เวียงโอสถ 
หน.หน่วยบริการประชาชนฯ 

-ในแผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในเรื่องของยาเสพติด ต้องขอความร่วมมือ
กับผู้ปกครองท้องที่ด้วย และต้องให้ความรู้กับเยาวชนเพื่อให้ห่างไกลกับยาเสพติด อีกทั้งผู้
ที่อยู่ในพื้นท่ีคือผู้ที่รู้ดีที่สุด จึงต้องให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาร่วมกัน อีกท้ังบางโครงการเป็น
โครงการที่ต่อยอดท่ีดีอยู่แล้ว 

นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง  
ประธานสภาเทศบาลฯ                 

-เนื่องจากการประชุมได้ด าเนินมาพอสมควรแล้ว  ประกอบกับขณะนี้ก็ล่วงเลยเวลา
รับประทานอาหารกลางวันมาแล้ว   จึงขอพักการประชุมในภาคเช้า ขอนัดหมายสมาชิก
สภาฯและผู้เข้าร่วมประชุม เข้าประชุมในภาคบ่ายเวลา  ๑๓.๑๕ น. 

-  พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๔0 น.   - 

/ เวลา ๑๓.๑๕ น. ...   
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เวลา ๑๓.๑๕ น. (ต่อ) -  เลขานุการสภา ได้เชิญสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม เข้าห้องประชุม เชิญ
ประธานสภาเทศบาล ด าเนินการประชุมต่อ ในระเบียบวาระการประชุม พิจารณาร่างเทศ
บัญญัติฯ ในวาระท่ี ๑  

นางจันทกานต์ น้อยหมอ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-ขอสอบถามเรื่องกลุ่มทานตะวัน เพราะปีนี้ที่ตั้งไว้ยังไม่ได้เบิกใช้ จึงไม่ทราบปีหน้ายัง
สามารถตั้งไว้ได้หรือไม่ 

ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง 
ปลัดเทศบาลฯ   

-ส าหรับกลุ่มทานตะวัน ในการจัดตั้งคณะกรรมการยังไม่ต่อเนื่อง จึงอยากให้กลุ่มมีความ
เข้มแข็ง เช่น จัดให้มีการตั้งกองทุนผู้ติดเชื้อ กองทุนเพ่ือการศึกษาแก่บุตรผู้ติดเชื้อ การ
รวมกลุ่มเพื่อเป็นการดูแลด้านสุขภาพ การฝึกอาชีพ การจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ เป็นต้น ในปี
ต่อไปจัดให้มีรูปแบบวิธีการจัดการที่เหมาะสม ในการรวมกลุ่ม ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ เทศบาลฯ 
จะมีการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมเติม ในต าแหน่งผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ เพ่ือมอบนโยบาย
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต่อไป 

นายอุดม  พนาพิทักษ์ทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-สอบถามสมาชิกสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปราย ขอมติที่ประชุมจะรับหลักการร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณ ในวาระท่ี ๑  หรือไม่ 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ ดังนี้ 
    -  เห็นชอบ ๑0 เสียง 
    -  ไม่เห็นชอบ   ๐  เสียง  
    -  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายอุดม  พนาพิทักษ์ทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เมื่อสภาเทศบาลฯ มีมติรับหลักการในวาระที่ ๑  ตามระเบียบก าหนดให้มีคณะกรรมการ
พิจารณาแปรญัตติขึ้นมาคณะหนึ่ง เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ก่อนเสนอสภา
เทศบาลฯ  พิจารณาในวาระท่ี  ๒  ขั้นแปรญัตติ ให้ที่ประชุมเสนอคณะกรรมการพิจารณา     
ขั้นแปรญัตติ ในวาระท่ี ๒  จ านวนอย่างน้อย  ๓ คนแต่ไม่เกิน ๗  คน ในล าดับแรกขอให้ที่  
ประชุมลงมติว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่คนตามระเบียบฯ ก าหนด 

นายอัจฉยะ  ธ ารงทัศนีย ์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ มี จ านวน ๕ คน 

นายอุดม  พนาพิทักษ์ทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-ขอสมาชิกสภาเทศบาลฯ รับรอง ๒ ท่าน 

ที่ประชุม -นายสมศักดิ์  พรมมินทร์ และนายอ านวย  ก๋าปัญญา เป็นผู้รับรอง 
นายแสวง  จ าปา 
รองประธานสภาเทศบาลฯ 

-ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ มี จ านวน ๗ คน 

นายอุดม  พนาพิทักษ์ทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-ขอสมาชิกสภาเทศบาลฯ รับรอง ๒ ท่าน 

ที่ประชุม -นายธนทรัพย์  เกเย็น และนายสุค า  วินัน เป็นผู้รับรอง 
นายอุดม  พนาพิทักษ์ทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-เมื่อมีสมาชิกสภาฯ เสนอเป็นสองจ านวน จะขอมติในท่ีประชุมโดยการยกมือ ว่าจะใช้
กรรมการแปรญัตติในวาระนี้ก่ีท่านใด                                                                
- เห็นว่าจะใช้กรรมการแปรญัตติ   จ านวน ๕ ท่าน  ขอมติครับ                                          
เห็นด้วย  6  เสียง                                                                                 
ท่านใดเห็นว่าจะใช้กรรมการแปรญัตติ   จ านวน  ๗ ท่าน ขอมติครับ                      
เห็นด้วย  ๔ เสียง   

มติที่ประชุม                      -ให้ใช้คณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน ๕ ท่าน   
/ในล าดับต่อไป...                                                                                  
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นายอุดม  พนาพิทักษ์ทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-ในล าดับต่อไปขอให้ที่ประชุม  ได้เสนอสมาชิกสภาฯ ที่จะเป็นกรรมการแปรญัตติในครั้งนี้ 

นายธนทรัพย์  เกเย็น 
สมาชิกสภาฯ 

-ขอเสนอนายสมศักดิ์  พรมมินทร์ 
โดยมีนายยศเชย  ไชยเดช  และนายแสวง  จ าปา ให้การรับรอง 

นายสุค า  วินัน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-ขอเสนอนายธนทรัพย์  เกเย็น 
โดยมีนางจันทกานต์ น้อยหมอ และนายอ านวย  ก๋าปัญญา ให้การรับรอง 

นายสมศักดิ์  พรมมินทร ์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-ขอเสนอนายอัจฉยะ   ธ ารงทัศนีย์   
โดยมีนายธนทรัพย์  เกเย็น และนางจันทกานต์ น้อยหมอ  ให้การรับรอง 

นางจันทกานต์ น้อยหมอ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-ขอเสนอนายแสวง  จ าปา 
โดยมีนายยศเชย  ไชยเดช และนายอ านวย  ก๋าปัญญา ให้การรับรอง 

นายอัจฉยะ  ธ ารงทัศนีย ์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-ขอเสนอนางจันทกานต์ น้อยหมอ   
โดยมี นายสมพงษ ์วงค์ธรรม และนายธนทรัพย์  เกเย็น ให้การรับรอง 

มติที่ประชุม - คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย                               
๑. นายสมศักดิ์  พรมมินทร์                                                         
๒. นายธนทรัพย์  เกเย็น                                                                   
๓. นายอัจฉยะ   ธ ารงทัศนีย์                                                                        
๔. นายแสวง  จ าปา                                                                                   
๕. นางจันทกานต์ น้อยหมอ           
- ก าหนดระยะเวลาแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓0 น. ถึงถึงวันที่ 
9 กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓0 น. 

นายอุดม  พนาพิทักษ์ทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เมื่อที่ประชุมก าหนดเวลาแปรญัตติแล้ว ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติได้ร่วมกันพิจารณา
โดยละเอียด รอบคอบ และถ้าสมาชิกท่านใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมอย่างไร ให้เสนอค า
แปรญัตติต่อคณะกรรมการได้ ทั้งนี้ให้พิจารณาแปรญัตติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  ก าหนดไว้ในหมวด ๔  ว่าด้วย
งบประมาณ  ส าหรับการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ในวาระที่ 
๒,๓  ก าหนดประชุม เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้รายงานผลให้ประธานสภาฯ ทราบ
แล้ว  
- ๓.๒ ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 

นายฉัตรชัย  ชัยศิร ิ
นายกเทศมนตรีฯ 

การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ ๒๗ ตามโครงการ ดังนี้ 
 ๑) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน จัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับต่อเติม /ก่อสร้างปรับปรุงห้องท างาน/ห้องรับรอง
ประชาชน ของนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า(ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เดิม)   
 ๒) โครงการแก้ไขปัญหาระบบสาธารณูปโภคเร่งด่วนในช่วงฤดูฝน  
 ๓) โครงการโอนเงินเหลือจ่ายเพื่อก่อสร้างตามล าดับแผนพัฒนาสามปีฯ  
๑. ญัตติการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ ๒๗  
เรื่องเดิม ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่ ในการก าหนดนโยบาย

/เรื่องเดิมตามที่กฎหมาย... 
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โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย ตามความในมาตรา ๔๘ เตรส (๑) 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖  ซึ่งตามแผนพัฒนา
เทศบาลฯ สามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) มีแผนงานโครงการที่จ าเป็นต้องด าเนินการจ านวน
มาก เพื่อประโยชน์แก่ราชการและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  
ข้อเท็จจริง   แต่เนื่องจากในการพิจารณาโอนเงินต่อสภาเทศบาลครั้งก่อน มีรายจ่ายบาง
ประการที่อยู่ในระหว่างรอประมาณการราคาของเจ้าหน้าที่  ซึ่งรายจ่ายที่จ าเป็นดังกล่าว 
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๔  ไม่ได้ตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้     
ระเบียบข้อกฎหมาย    
๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีฯ
นายกเทศมนตรีจึงอนุมัติโอนเงินงบประมาณและขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ เพื่อด าเนินการ 
ดังนี้  
โอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่  จ านวน ๓ รายการ ได้แก ่
 ๑) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน จัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับต่อเติม /ก่อสร้างปรับปรุงห้องท างาน/ห้องรับรอง
ประชาชน ของนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า(ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เดิม)  
เป็นเงิน ๒๗๘,๒๐๐ บาท แยกเป็น 
 - งานปูกระเบื้องพ้ืน งานซ่อมฝูาเพดาน งานรื้อถอนประตูพร้อมก่ออิฐฉาบปูนปิด 
งานติดตั้งประตูหน้าต่างใหม่ งานกั้นห้อง และงานทาสี (ตามแบบเทศบาลก าหนด) จ านวน 
๖๖,๗๐๐ บาท 
 - งานตกแต่งภายในห้องท างานนายกเทศมนตรี ห้องเลขานุการนายกฯ ห้องที่
ปรึกษาฯ จ านวน ๑๘๕,๐๐๐ บาท 
  - ค่าครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๓๐๐๐ BTU ฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร์ 
๕ พร้อมติดตั้ง จ านวน ๑ ชุด  เป็นเงิน ๒๖,๕๐๐.- บาท ราคาและคุณลักษณะเฉพาะ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ 
 ๒) โครงการแก้ไขปัญหาระบบสาธารณูปโภคเร่งด่วนในช่วงฤดูฝน 
 - โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนน คสล.ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ จ านวน ๑๗๙,๐๐๐ 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนน คสล.กับรางระบายน้ าที่ก่อสร้างใหม่ 
เนื่องจากพ้ืนถนนต่างระดับกับทางเข้าบ้าน ท าให้ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรไม่สะดวก 
ปรากฏในงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลเวียงพางค า พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

/การพัฒนาระบบ... 



๙ 
 

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา แนวทางท่ี ๔.๓ พัฒนาระบบการ
ระบายน้ า หน้า ๑๔๙ ล าดับที่ ๘ 
 ๓) โครงการโอนเงินเหลือจ่ายเพื่อก่อสร้างตามล าดับแผนพัฒนาสามปีฯ 
         - โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปุายางผาแตก หมู่ที่ ๑๐  จ านวน 
๓๒๗,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้างฝั่งทิศ
ตะวันตกศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ (ตามแบบเทศบาลก าหนด) ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร 
ระยะความยาวรวม ๑๙๕.๕๐ เมตร รวมเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๘.๗๕ ตารางเมตร ปรากฏ
ในงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลเวียงพางค า พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
พัฒนาด้านคนและสังคม แนวทางการพัฒนา แนวทางท่ี ๑.๖ ส่งเสริมการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน หน้า ๙๘ ล าดับที่ ๑๔  
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านปุาเหมือดสุขส าราญ 
หมู่ที่ ๙ จ านวน ๖๙๖,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๖๒ เมตร หนา 
๐.๑๒๕ เมตร ระยะความยาวรวม ๓๕๓.๐๐ เมตร (ตามแบบเทศบาลก าหนด) และงานวาง
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอยตัด
ระหว่างซอย ๕ และซอย ๖ (ซอยตัดหน้าหอพักลีซอ) หมู่ที่ ๙ บ้านปุาเหมือดสุขส าราญ 
ปรากฏในงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลเวียงพางค า พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา แนวทางท่ี ๔.๓ พัฒนาระบบการ
ระบายน้ า หน้า ๑๔๐ ล าดับที่ ๑๔  
รวมเงินโอนเพิ่ม ตั้งรายการใหม่ทั้งสิ้น จ านวน ๑,๔๘๐,๒๐๐ บาท  โอนลด  ในส่วนเงิน
คงเหลือท่ีไม่จ าเป็นต้องใช้ และเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินโครงการต่างๆ แล้ว แยกเป็น
แผนงานงบกลาง 
๑) เบี้ยยังชีพคนชรา ที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล และมีรายจ่ายที่เพียงพอจนถึง 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๔  ขอโอนลด จ านวน ๑,๔๘๐,๒๐๐  บาท 
-  กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า จึงขออนุมัติด าเนินการและขอความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาล ด าเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน/ ราชการ/ เทศบาล 
ต่อไป 

นายอุดม  พนาพิทักษ์ทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลมีผู้ใดจะอภิปรายถึงการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณฯ  หรือไม่ 

นายสมศักดิ์  พรมมินทร ์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-ขอสอบถามโครงการรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ซอย ๕ เชื่อมซอย 6 หรือซอย
หอพักลีซอ หรือไปทางห้วยคอกหมู ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่รับน้ าจากหมู่ ๕ ทั้งหมด เมื่อไหลมา
ที่หมู่ที่ 9 ก็จะมาเอ่อท่วมไปถึงท้ายซอยเพราะระบายน้ าไม่ทัน เพราะท่อน้ ามีความกว้าง
เพียง ๓0 เซนติเมตร จึงอยากทราบว่าท่อน้ าที่สามารถรับการระบายน้ าได้ดีต้องมีขนาด
ประมาณเท่าใด ถ้าท าเป็นทางระบายน้ าทั้งสองข้างทางจะได้หรือไม่ 

นายไววิทย์  ติวัน 
นายช่างโยธา 

ขออธิบายว่าในการท ารางระบายน้ าตามแบบจะมีท้ัง ๒ ข้างทาง ซึ่งน้ าน่าจะไหล
โดยสะดวกข้ึน โดยจะให้ไหลไปทางท้ายซอย ๗ จนสุดห้วยคอกหมู 

นายฉัตรชัย  ชัยศิร ิ -ในส่วนนี้ขอให้กองช่างประสานกับคณะกรรมการของหมู่บ้านออกตรวจสอบพ้ืนที่ด้วย 

/เนื่องจากในปีนี้มีปริมาณน้ ามาก… 
 



๑๐ 
 

นายกเทศมนตรีฯ 
ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง 
ปลัดเทศบาลฯ 

-เนื่องจากในปีนี้มีปริมาณน้ ามาก ทางกองช่างไม่สามารถออกแบบรับเหตุการณ์ที่เร่งด่วน
ได้ทันการ เนื่องจากต้องใช้หลักในการคิดค านวณ ความลาดเอียงต่างๆ และระดับพื้นผิว
การจราจรในหลายๆ จุด ส าหรับพ้ืนที่ดังกล่าวหลังจากท่ีปิดการประชุมจึงขอ
คณะกรรมการสภาฯ ออกตรวจดูพ้ืนที่จริงและให้ทางกองช่างได้จัดเตรียมแบบแปลนไป
ด้วย 

นายอุดม  พนาพิทักษ์ทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-ขอแยกมติที่แต่ละรายการที่ขอโอนเงินงบประมาณ และขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลฯ
๑) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
จัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับต่อเติม /ก่อสร้างปรับปรุงห้องท างาน/ห้องรับรองประชาชน ของ
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า(ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เดิม)   

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนฯ 
-  เห็นชอบ ๑0 เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   ๐  เสียง  
-  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายอุดม  พนาพิทักษ์ทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

๒) โครงการแก้ไขปัญหาระบบสาธารณูปโภคเร่งด่วนในช่วงฤดูฝน 
    - โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนน คสล.ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ จ านวน ๑๗๙,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบในโครงการแก้ไขปัญหาระบบสาธารณูปโภคเร่งด่วนในช่วงฤดูฝน 
-  เห็นชอบ ๑0 เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   ๐  เสียง  
-  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายอุดม  พนาพิทักษ์ทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

๓) โครงการโอนเงินเหลือจ่ายเพื่อก่อสร้างตามล าดับแผนพัฒนาสามปีฯ 
    - โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปุายางผาแตก หมู่ที่ ๑๐  จ านวน 
๓๒๗,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบในโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปุายางผาแตก หมู่ที่ ๑๐  
จ านวน ๓๒๗,๐๐๐ บาท 
-  เห็นชอบ ๑0 เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   ๐  เสียง  
-  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายอุดม  พนาพิทักษ์ทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านปุาเหมือดสุขส าราญ 
หมู่ที่ ๙ จ านวน ๖๙๖,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด  
บ้านปุาเหมือดสุขส าราญ หมู่ที่ ๙ จ านวน ๖๙๖,๐๐๐ บาท 
-  เห็นชอบ ๑0 เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   ๐  เสียง  
-  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

๔. ระเบียบวาระอื่น  ๆ ญัตติอื่นๆ  
นายอุดม  พนาพิทักษ์ทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

๔.๑ แจ้งผลคืบหน้าการด าเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนแก่ประชาชน                           
- การจัดเตรียมสืบราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะ                    

/๑) รถบรรทุกขยะเปิดข้าง... 



๑๑ 
 

๑) รถบรรทุกขยะเปิดข้าง เทท้าย แบบอเนกประสงค์                                            
๒) รถตักหน้าขุดหลัง 

นายฉัตรชัย  ชัยศิร ิ
นายกเทศมนตรีฯ 

- จากการแถลงนโยบายที่ผ่านมา  ซึ่งได้เล็งเห็นปัญหาและความส าคัญของรถขยะและ 
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของเรา จึงได้มีการพิจารณาร่วมกับผู้บริหารเห็นควรซื้อรถ
ขยะ และรถตักหน้าขุดหลัง ซึ่งก าลังอยู่ในช่วงของการสืบราคากลาง และคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อดูความเหมาะสมอีกครั้ง และอีกเรื่องคือได้รับแจ้งจาก 
ผอ.เอ่ียมฯ ว่าท่าน ส.ส.อิทธิเดช  แก้วหลวง ได้อนุมัติงบประมาณทางด้าน ICT ในการ
สร้างห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์แห่งการเรียนทางเทคโนโลยีที่โรงเรียนปุาเหมือด ทาง ผอ.
เอ่ียมฯ จึงอยากให้ช่วยแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน หรือเยาวชนในพื้นท่ีทราบเพ่ือ
จะได้มาใช้บริการศูนย์แห่งการเรียนรู้แห่งนี้ได้ฟรี ในเวลาหลังเลิกเรียนจนถึงเวลาประมาณ 
๑  ทุ่ม และในส่วนของงบประมาณท่ีผ่านมา โรงเรียนบ้านปุาเหมือดได้รับเงินสนับสนุน
จากส านักงานเขตการศึกษาในการท าห้องน้ าประมาณ ๓๘0,000 บาท  รวมทั้งการปรับ
ภูมิทัศน์ของสนามกีฬาโรงเรียนบ้านปุาเหมือดอีกประมาณแสนกว่าบาท จึงขอให้สมาชิก
สภาเทศบาลฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบด้วย 

ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง 
ปลัดเทศบาลฯ 

-ขอชี้แจงในข้อ ๔.๑ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และมาตรฐานบัญชีของ
ครุภัณฑ์มีอยู่แล้ว  หากจะด าเนินการซื้อนอกมาตรฐานครุภัณฑ์รูปแบบจะต้องท าหนังสือ
แจ้งให้ทางผู้ประกอบการที่มีอยู่ให้ส่งราคามาตรฐานเข้ามา แต่หากมีรถตักหน้าขุดหลัง 
แล้วต้องมีรถดัมพ์ด้วย และรถขยะถ้าเป็นลักษณะรูปแบบเดิมคือ แบบเปิดท้ายมีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์อยู่แล้ว แต่ถ้าหากเป็นรถบรรทุกขยะเปิดข้าง เทท้าย แบบอเนกประสงค์  ก็ต้อง
เกี่ยวกับคนงานประจ ารถขยะด้วย แต่ก็ต้องพิจารณารูปแบบในการจัดเก็บขยะกับชาวบ้าน
ด้วยว่าจะให้มีการจัดการในรูปแบบใด  จึงต้องมีการพิจารณาร่วมกันว่าต้องการซื้อรถขยะ
แบบใด                         

นายสมศักดิ์  พรมมินทร ์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- เห็นด้วยที่จะมีการด าเนินการในส่วนนี้ แต่ขอให้ท่านนายกฯ ได้พิจารณาถึงความคุ้มค่า
เพราะเงินงบประมาณที่จะน ามาใช้นั้นเป็นงบประมาณจ านวนมาก จึงขอเสนอความคิดเห็น 
ดังนี้ 
๑. กรณี รถบรรทุกขยะเปิดท้าย เทท้าย แบบอเนกประสงค์ หากยังไม่มีการขยายกรอบ
อัตราก าลัง เราจะจัดซื้อมาใช้ในภารกิจใด และหากจะขยายกรอบอัตราก าลัง ท าไมไม่ใช้รถ
ขยะคันเล็กสีเขียวที่มีอยู่เพราะจ าท าให้ประหยัดงบประมาณได้มาก 
๒. กรณี รถตักหน้าขุดหลัง  ขอให้พิจารณาถึงความจ าเป็นและภาระงาน เพราะหาก
สามารถประสานกับ เทศบาลต าบลแม่สายตามที่ได้ท า  MOU ร่วมกัน หรือการจ้างเหมา
บริการกรณีเร่งด่วนก็จะท าให้เราสามารถประหยัดงบประมาณได้มากเช่นกัน ทั้งนี้ต้องดูว่า
หากสามารถซื้อรถต้องมีการขยายกรอบอัตราก าลังจ้างคนขับรถ มีค่าซ่อมบ ารุง และที่
ส าคัญโรงรถมีไม่เพียงพอ และภารกิจที่จะใช้ก็มีเฉพาะในฤดูฝนเท่านั้น หากเราจ้างเหมา
บริการใน ๑ รอบปี คงไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกินก าลังของเทศบาลฯ 

นายสมพงษ์  วงค์ธรรม 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-เห็นด้วย ที่จะด าเนินการ หากเรามีความพร้อมทั้งทางด้านงบประมาณและบุคลากร  
 

นายสุค า  วินัน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-ควรซื้อ เพราะหากมีงานเล็กน้อยเราจ้างเหมาบริการอาจจะไม่มีใครรับจ้างท า  
 
 

/มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด.… 
.. 



๑๒ 
 

นายอุดม  พนาพิทักษ์ทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี    
ขอปิดการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๓  ประจ าปี ๒๕๕๔ 

 

เลิกประชุม เวลา ๑๕.0๐ น. 
 

                             (ลงชื่อ)         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 (นางวรญา  พรไชยเดช) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
 

เสนอคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ตามประกาศเทศบาลต าบลเวียงพางค า
ลงวันที่ ๒๗ เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๓  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
เมื่อวันที่  ๗  เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
                                                  (ลงชื่อ)         

(นางวรญา พรไชยเดช) 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว  เห็นว่าถูกต้อง 
เมื่อวันที่  ๙  เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ 

 
(ลงชื่อ)               

(นายยศเชย  ไชยเดช) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

 

(ลงชื่อ)               
(นายสมศักดิ์  พรมมินทร์) 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
 

(ลงชื่อ)               
(นายอัจฉยะ  ธ ารงทัศนีย์) 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๓  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔   
ได้รับรองการประชุมแล้ว  ในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๔  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔   
เมื่อวันที่  ๑๔  เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔  จึงได้ลงชื่อรับรองไว้  เพื่อปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
 
 

                            (ลงชื่อ)           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
   (นายอุดม  พนาพิทักษ์ทอง) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
 



๑๓ 
 

นายอุดม  พนาพิทักษ์ทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี    
ขอปิดการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๓  ประจ าปี ๒๕๕๔ 

 

เลิกประชุม เวลา ๑๕.0๐ น. 
 

                                                  (ลงชื่อ)   วรญา  พรไชยเดช          
(นางวรญา  พรไชยเดช) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
 

เสนอคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ตามประกาศเทศบาลต าบลเวียงพางค า
ลงวันที่ ๒๗ เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๓  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
เมื่อวันที่  ๗  เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
                                                  (ลงชื่อ)   วรญา  พรไชยเดช          

(นางวรญา  พรไชยเดช) 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว  เห็นว่าถูกต้อง 
เมื่อวันที่ ๙   เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

(ลงชื่อ)     ยศเชย  ไชยเดช         
(นายยศเชย  ไชยเดช) 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
 

 

                                                  (ลงชื่อ)   สมศักดิ์  พรมมินทร์         
(นายสมศักดิ์  พรมมินทร์) 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
 

                                                  (ลงชื่อ)   อัจฉยะ  ธ ารงทัศนีย์        
 (นายอัจฉยะ  ธ ารงทัศนีย์) 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๓  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔   
ได้รับรองการประชุมแล้ว  ในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๔  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔   
เมื่อวันที่  ๑๔  เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔  จึงได้ลงชื่อรับรองไว้  เพื่อปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
 
 
 

       (ลงชื่อ)   อุดม พนาพิทักษ์ทอง   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
(นายอุดม พนาพิทักษ์ทอง) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค                                         

๑๒ 


